



ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว

๕๖๑๗

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลยื่นเสนอขอรับการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่อ้างถึง ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลยื่นเสนอขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลภายในเดือนกันยายนของทุกปี โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด ตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖
จำนวน ๑ โครงการ และโครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสำคัญ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔
จำนวน ๑ โครงการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกันพิจารณากำหนด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมิน

เพื่อให้การเสนอโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลยื่นเสนอขอรับ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณากลับกรอง
โครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลยื่นเสนอในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสนอ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ จังหวัดมีกำหนดจะดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการฯ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
กำหนดวันเวลา และสถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล
ในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๒๓-๒๔๙๐-๑



ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลภายในเดือนกันยายนของทุกปี โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอโครงการ/กิจกรรมได้แก่ โครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ และโครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสำคัญ จำนวน ๑ โครงการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกันพิจารณากำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมิน นั้น

เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกันพิจารณากำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนที่ใช้ในการประเมิน เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ ประกอบมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และมติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

- ๑) นายลำ เลิศศรีมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ประธานอนุกรรมการ
- ๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก อนุกรรมการ
- ๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อนุกรรมการ
- ๔) พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก อนุกรรมการ
- ๕) ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก อนุกรรมการ
- ๖) นายเดชา ใจน้ำ ปลัด อบต.วังนกแอ่น อนุกรรมการ
- ๗) นางกัญญาพัชร ช่างพินิจ รักษาการ ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานฯ อนุกรรมการและเลขานุการ
- ๘) น.ส.สุจิตรา สมบูรณ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้แก่ โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์จังหวัด จำนวน ๑ โครงการ ตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ โดยให้คณะกรรมการฯ และองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกันพิจารณากำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมิน และโครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสำคัญ จำนวน ๑ โครงการ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔

(๒) รายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก พิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชัยหงส์ เอมะสุวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก